



ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TESTA ทุกท่าน ที่สมาคมฯ ได้รับรางวัล Carbon Neutrality-ESS ในงาน “SETA Energy Awards 2023”



ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สมาคมเทคโนโลยีเก็บพลังงานไทย โดย ดร. พิมพ์ ลิ้มทองกุล นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยกย่องผลงานและความก้าวหน้าที่สร้างสรรค์ ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบุคคล บริษัท และองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่ดีในภาคพลังงาน



MESSAGE FROM EDITOR

สวัสดิ์ค่ะ **TESTA e-newsletter** ฉบับที่ 9 ฉบับต้อนรับปี 2567 นี้ ทีมบรรณาธิการจะพาทุกท่านไปพบกับ บรรยากาศการเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยมชมของสองสมาชิก และคำอวยพรจากนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 ใน **TESTA Highlight** และขอแสดงความยินดีกับสมาชิก TESTA ทุกท่านสำหรับรางวัล Carbon Neutrality - ESS รวมถึงสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา ปฏิทินกิจกรรม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และช่องทางการสมัครเข้าร่วมสมาคมฯ

ทีมบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของ TESTA และได้พบกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

ทีมบรรณาธิการ TESTA e-newsletter



TESTA HIGHLIGHT



สมาชิก TESTA เปิดบ้านต้อนรับเพื่อน ๆ สมาชิกเข้าเยี่ยมชม TÜV SÜD ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า จ.ชลบุรี บริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา บริษัท แอ็บโซลูทแอสเซมบลี จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา



กลับมาแล้วกับทริปเยี่ยมชมของเหล่าผู้สนใจในเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน พวกเราชาว TESTA ได้เข้าร่วมรับประสบการณ์การเยี่ยมชมบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการผลิต การจำหน่ายพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สะอาด ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

ที่แรกที่พวกเราเข้าเยี่ยมชมคือ **TÜV SÜD ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า จ.ชลบุรี** โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก **Mr. Hadi Sanjaya และคณะ** ต่อด้วยการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ **บริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา** โดยมี **ดร. วิชญ์พล โมกษิยชาติ** ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ และอุปนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม **บริษัท แอ็บโซลูทแอสเซมบลี จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา** ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งการเดินทางในทริปนี้ พวกเราได้มีโอกาสเดินทางด้วยรถโดยสารไฟฟ้าด้วย ซึ่งถือเป็นทริปที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้รับสาระความรู้ด้านระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนสมาชิกทั้งสองบริษัท และมีรถพอน์ดจากเพื่อนสมาชิก TESTA ผู้ร่วมเดินทางทุกคน หวังว่าในทริปหน้า พวกเราจะได้รับโอกาสให้ไปเยี่ยมชมเหล่าเพื่อน ๆ สมาชิกนะคะ



คำอวยพรจากนายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567

ปีใหม่นี้ก็ได้เวียนมาถึงอีกครั้ง ซึ่งก็จะเกือบครบรอบในการการก่อตั้งสมาคมเทคโนโลยีเก็บพลังงานไทยมาครบปีที่สาม ในปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีการจัดการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกอย่างดียิ่ง โดยปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งทีมงานในหัวข้อต่างๆอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับจากทางองค์กรภายในและต่างประเทศ เข้าไปเป็นคณะทำงานผลักดันในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำประเทศไทยไปสู่ carbon neutrality ซึ่งเราก็มองว่าในปีต่อ ๆ ไปทางสมาคมฯ จะสามารถรวมพลังให้เข้มแข็งในปีใหม่นี้เป็นอย่างดีเช่นกัน ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้สมาชิก TESTA ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ สมหวัง เจริญรุ่งเรือง ชีวิตรุ่งโรจน์ ตลอดปี 2567 นี้ นะคะ - พิมพ์ ลิ้มทองกุล นายกสมาคมฯ

